



คำสั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่ 909 /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถพัฒนาและเข้าถึงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บรรลุวัตถุประสงค์

นางสาวรัชดา	ไชยเจริญ	ประธานกรรมการ
นางสาวประณต	กล้าสมบุรณ์	กรรมการ
นายสินทรัพย์	แช่แต่	กรรมการ
นางสาววีภรณ์	รัตน์สสัย	กรรมการ
นางสาววิจิตร	วิโสรัมย์	กรรมการ
นางสาวพัชรสิดา	ศิริวงศ์ภัสสร	กรรมการ
นางสาวกรรณพต	แก้วสอน	กรรมการ

ผศ. สายใจ	จรรยาเอกภาส	กรรมการ
นางสาวอมรรรัตน์	โมรราราช	กรรมการ
นางสาวสุธีรา	อานามวงษ์	กรรมการ
นางสาวจินตนา	เพชรณิโชติ	กรรมการ
นางเพียงขวัญ	เครือภู	กรรมการและเลขานุการ
นางสาววิไลวรรณ	ไยเมือง	ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย

มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บรรลุวัตถุประสงค์

นางปวีณา	แดงจวง	ประธานกรรมการ
นางสาวพิรดา	สุดประเสริฐ	กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์	พิมพ์รส	กรรมการ
นายศรีมา	แจ้คำ	กรรมการ
นางสุนิสา	ศุภคณาพิทักษ์	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	วิธินันทกิตต์	กรรมการ
นายจิรววัฒน์	สิตรานนท์	กรรมการ
ผศ.ปราณี	นิมิบุตร	กรรมการ
นางสาวศอิธร	ปริญทราภิบาล	กรรมการ
ผศ.วรรณภา	ทาบโลกา	กรรมการ
ผศ.ณัฐธยาน์	รุจิราธนาพัฒน์	กรรมการ
นายศุภสิทธิ์	ประเสริฐลาภ	กรรมการ
นายนพรุจ	เขี้ยวนาค	กรรมการ
นางสาวอนันท์ญา	แสนสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวไพรินทร์	คงสมร	ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษ กิตติพร)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน รักษาราชการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี